



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๘,๕๐๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ความถึงนายกรัฐมนตรี คนที่ 29

งานที่เคียวที่ไม่ได้ยินเสียงจากนิสิต นักศึกษา ออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับการศึกษา ที่กำลังเป็นปัญหา รุมล้อมบ้านเมือง หลังจากปล่อยให้เป็นที่ของนักการเมืองและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศษ.) ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ละเลงกันจนหลงทิศหลงทางจนคุณภาพตกต่ำ ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาอีกกรอบ

สภาพการที่ผ่านมา นิสิต นักศึกษา ในช่วง 2 ทศวรรษ ดูเหมือนจะสงบเสงี่ยมถูกขิดเส้นให้อยู่ในกรอบ กำหนดด้วยตารางเรียน กิจกรรมที่ต้องเดินไปตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ทุกประการ

วันนี้ได้เห็น น.ส.สุวิภาณี เจริญมิตรมงคล นายกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ออกมาส่งเสียงฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 เกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาไทย ที่ว่า การปฏิรูปการศึกษาไทยจะไม่มีวันสำเร็จได้ หากปฏิรูปอยู่บนระบบเดิม ที่ครุทำหน้าที

มากมายในโรงเรียน จนไม่มีเวลาสอนหนังสือให้เด็ก ครูควรรลดบทบาทการทำงานธุรการให้น้อยลง เพื่อสอนเด็กได้เต็มที่

ควรมีการสำรวจว่า ในแต่ละรายวิชา ครูได้สอนในวิชาที่จบมาหรือไม่ หรือตัวเองถนัดหรือไม่ เพราะการใช้ครูให้สอนในวิชาที่ครูไม่มีพื้นความรู้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยขาดศักยภาพในการเรียน จะเห็นว่าสมัยนี้บทบาทความเป็นครูในโรงเรียนที่เคยมิมีความสำคัญ ถูกมองว่าเป็นแค่คนรับจ้างสอนเท่านั้น

การที่ประเทศไทยมีเยาวชนที่ไปคว่ำรางวัลด้านการศึกษาและมีความสามารถจำนวนหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศ แต่ไม่น้อยมากเมื่อเทียบกับเด็กไทยที่ขาดความรู้ ความสามารถ จึงอยากเห็นนายกฯ ใส่ใจเด็กที่ขาดโอกาส ซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน

ย้ำถึงเรื่อง ไม่ควรจะลืมนักศึกษาไทย ส่วนใหญ่ที่ยังขาดโอกาสอย่างมากมาย อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ บวกเลขไม่เป็น ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ สื่อสารไม่รู้เรื่อง จะเห็นว่าปัญหาการศึกษาของประเทศมีมากมาย

เด็กส่วนใหญ่ไม่ผูกพันกับโรงเรียน ไปเรียนเพื่อให้ตัวเองมีเวลาเรียนให้ครบ จะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์การสำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย ความรู้ส่วนใหญ่เด็กจะไปเรียนกวดวิชา เพราะเด็กจำนวนมากเชื่อว่าเรียนที่โรงเรียน ไม่ได้ทำให้เขาสอบเข้าเรียนต่อที่ไหนได้

คิดว่า นายกฯ คนที่ 29 เห็นความนี้แล้ว คงสั่งให้เสนาบดีการศึกษาคนใหม่ รับไป

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com

